



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

เรื่อง การพิจารณาทุนภายในเพื่อสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ได้มีแผนงานในการสนับสนุนทุนภายในเพื่อผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แก่อาจารย์และบุคลากร ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณา ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ประเภทผลงาน (งานวิจัย/ ผลงานเอกสาร ตำรา)	หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมโครงการ	งบประมาณ ที่พิจารณา อนุมัติ(บาท)
๑	ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์	งานวิจัย	นางสาวทัศนีย์วรรณ สกุลแก้ว ผศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ นางประภาภรณ์ กิจวัฒน์ชัย	๒๕,๐๐๐
๒	ประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม โดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ พฤติกรรม ที่มีผลต่อความคิดอัตโนมัติด้าน ลบและภาวะซึมเศร้าของผู้เข้ารับการฟื้นฟู สมรรถภาพยาเสพติด โรงพยาบาลธัญญา รักษ์ อุดรธานี	งานวิจัย	นางธิดารัตน์ ห้วยทราย	๔๐,๐๐๐
๓	ผลของโปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ ต่อความ กลัวที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอด ของสตรีตั้งครรภ์แรก โรงพยาบาลอุดรธานี	งานวิจัย	นางศิรินทิพย์ คำมีอ่อน นางเกศกัญญา ไชยวงศา นางสุดาพร สุทธิพันธ์ตระกูล นางวรริดา นิลธีราช	๓๐,๐๐๐
๔	พฤติกรรมการออกกำลัง การรับประทาน อาหารและการจัดการด้านอารมณ์ของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี	งานวิจัย	นางสาวชญญาวีร์ ไชยวงศ์ นางรจนา วรวิทย์ศรางกูร	๒๕,๐๐๐

ที่	ชื่อโครงการ	ประเภทผลงาน (งานวิจัย/ ผลงานเอกสาร ตำรา)	หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมโครงการ	งบประมาณ ที่พิจารณา อนุมัติ(บาท)
๕	การดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลในครอบครัว บ้าน หนอง ตะไก่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	งานวิจัย	นางกาญจนา ปัญญาธร	๑๕,๐๐๐
๖	การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดย ใช้ปัญหาเป็นหลัก	งานวิจัย	นางพนาวรรณ พาณิชย์ นางสาวมัทนา พรหมรักษา นางสาวอรนิต นิคม นางสาวศิริวรรณ บุตรหิน นางสาวนวภรณ์ ดอกขบา	๒๕,๐๐๐
๗	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ E-Learning	งานวิจัย	นางพนาวรรณ พาณิชย์ นางสาวเพ็ญศรี ทองเพชร ดร.ผกาพรรณ จันทร์เพิ่ม	๒๖,๐๐๐
๘	สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษา โรคเบื้องต้น) เขตบริการสุขภาพที่ 8	งานวิจัย	นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร นายวิจิตร แผ่นทอง นางมัลลิกา มารัตน์	๒๙,๕๐๐
๙	การศึกษามลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการสอนแบบ E-Learning โดยใช้โปรแกรม Moodle 2.4 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2557	งานวิจัย	นางอาภากร มากขุนทด นายเสนอ มากขุนทด	๒๕,๐๐๐
๑๐	การติดตามผลกระทบของหลักสูตรเฉพาะ ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	งานวิจัย	นางฤทัยรัตน์ ชิดมงคล นางรัตติกร เหมือนนาดอน นางธิดารัตน์ ห้วยทราย นางสาวพิมพ์ลัญช์ อายุวัฒน์ นางอัจฉรา คำมะหิตย์	๒๓,๐๐๐
๑๑	การศึกษาแรงจูงใจในการออกกำลังกายของ ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด โรคเบาหวาน ตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ. อุดรธานี	งานวิจัย	นางสาวชญาวีร์ ไชยวงศ์	๑๕,๐๐๐
๑๒	การพัฒนาระบบศูนย์ความเป็นเลิศทาง บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	งานวิจัย	นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง (ผู้วิจัยหลัก) อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ ความเป็นเลิศ วพบ.อุดรธานี	๓๐,๐๐๐
รวม				๓๐๘,๕๐๐

หมายเหตุ

๑. ขอให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยข้างต้น ดำเนินการทำสัญญารับทุนที่งานวิจัย ผลงานวิชาการและตำรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์) โดยจัดส่งโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ สามารถdownload ได้ที่ www.bcnu.ac.th จำนวน ๒ ชุด และโครงการวิจัยใดที่คณะกรรมการได้เสนอแนะให้แก้ไขในคราวพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง

๒. ให้หัวหน้าโครงการรายงานผลการดำเนินงาน โดยบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย ทุก ๔ เดือน เสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี ผ่านหัวหน้างานวิจัย ผลงานวิชาการและตำรา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย และพัฒนาผลงาน ตามแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘



(นางสาวเพ็ญศรี ทองเพชร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี